

## วัดทุ่งนาใน

ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งนาใน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอ สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ ๖ ไร่ - งาน ๑๐ ตารางวา หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน โฉนดเลขที่ ๑๔๐๐ ประกาศ ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ประวัติวัดทุ่งนาใน พระสถิตย์ ปญญาภรณ์ เป็นผู้ก่อตั้งที่พัทสงฆ์เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีเจ้าภาพได้ถวายที่ดินเป็นที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ คือ คุณพ่อสิงห์ คุณแม่ตา ชนะคุณ ต่อมา จึงได้ตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้อง เสนาสนะสำคัญภายในวัด ได้แก่ ๑. กุฏิ จากศรัทธาญาติโยม ๒. ศาลาการเปรียญ จากศรัทธาญาติโยม ๓. พระประธาน จากศรัทธาญาติโยม ๔. โรงทาน จากศรัทธาญาติโยม ราชนามเจ้าอาวาส อดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ ๑. พระสถิตย์ ปญญาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ๒ พระอธิการอภิสิทธิ์ เตชธมโม ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

เนื่องจากคณะผู้ศรัทธา ได้ทราบวาทที่พัทสงฆ์ชนะคุณ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนาใน ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงศ์ ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ไปตาม ทางหลวงสายวารินชำราบ-พิบูลมังสาหาร เป็นที่พัทสงฆ์มานานแล้ว เริ่มจากเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ มีผู้ ใจบุญสองท่านคือ นายสิงห์และนางบุญตา ชนะคุณ ได้ถวายที่ดิน ๓ ไร่ ๕๖ ๗/๑๐ ตารางวา เป็น ที่จำพรรษาของหลวงพ่อสถิตย์ ภาระโส เดิมชื่อ สถิตย์ สกฤต เหมธร หลังจากหลวงพ่อดี มรณภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว ไม่มีพระภิกษุมานักประจำ จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ชาวบ้านได้นิมนต์พระอธิการธิ์ เตชธมโม มาจำพรรษาจนถึงปัจจุบัน ที่พัทสงฆ์แห่งนี้จึงได้รับการ ฟื้นฟูบูรณะขึ้นมามากครั้งหนึ่ง นอกจากจะปฏิบัติภารกิจของสงฆ์แล้ว พระอธิการธิ์ เตชธมโม ยัง ได้เมตตาสอนการปฏิบัติกรรมฐานแก่ผู้สนใจทั้งในละแวกบ้านและต่างจังหวัด ท่านได้นำปัจจัยที่ผู้ มีจิตศรัทธาถวายอยู่เนืองๆ มาบูรณะสิ่งก่อสร้างชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา งานสำคัญคือการ สร้างศาลาวัดหลังใหม่แทนศาลาหลังเดิม ซึ่งปรักหักพังลง ทำให้ชาวบ้านและผู้มาเยือนมีสถานที่ สะดวกสบายในการทำบุญ รักษาศีล ด้วยได้เห็นความเจริญของที่พัทสงฆ์แห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะผู้ศรัทธาจึงได้เริ่มโครงการจัดหาทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติม ให้ครบ ๖ ไร่ เพื่อ การขออนุญาตสร้างวัด และเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปี มะเมีย คณะผู้ศรัทธาได้รวบรวมเงินบริจาคได้ ๗๘,๐๘๑ บาท สมทบกับเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งที่พัทสงฆ์มีอยู่แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๘๑ บาท สามารถซื้อที่ดินได้เพิ่มเติมอีก ๒ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ๗/๑๐ ตารางวา ทำให้มีเนื้อที่ครบสำหรับการขออนุญาตสร้างวัด คณะผู้ ประสานงานได้เริ่มดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อการขออนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง จนสามารถจัดทำ เอกสารได้เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงเวลาที่ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดดังกล่าวแล้วนั้น ผู้ใจบุญทั้งสองท่านที่ได้กล่าวถึงในตอนต้นได้ละจากโลกนี้ไปในระยะเวลาไม่ห่างกันมากนัก แต่ก่อนจากช่วงวันรึนครนั้น ท่านหมดหวังเมื่อทราบเรื่องการขออนุญาตสร้างวัด ท่านได้ร่วมอนุโมทนาและมอบให้ทายาทประสานงานกับคณะผู้ศรัทธาดำเนินการต่อไป

ที่พักสงฆ์ขณะคุณ ก็ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา โดยมหาเถรสมาคม ได้มีมติให้ตั้งชื่อว่า “วัดทุ่งนาใน” ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ วัดทุ่งนาในจะได้เป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนภาคภูมิใจร่วมกัน และช่วยกันทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติตลอดกาลนาน

